

**LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH BÌNH PHƯỚC  
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN PHÚ RIỀNG**

Số: *184* /LĐLĐ

*V/v công đoàn giám sát, thực hiện chế độ, chính sách cho người lao động do ảnh hưởng của dịch Covid-19 (đợt 4)*

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

*Phú Riềng, ngày *07* tháng 7 năm 2021*

Kính gửi: Các Công đoàn cơ sở trực thuộc

Thực hiện Công văn số 584/LĐLĐ ngày 07/7/2021 của Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Phước về việc công đoàn giám sát, thực hiện chế độ, chính sách cho người lao động do ảnh hưởng của dịch Covid-19, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện đề nghị các công đoàn cơ sở trực thuộc tập trung thực hiện một số nội dung sau:

1. Ban Chấp hành Công đoàn tăng cường phối hợp chủ doanh nghiệp nắm bắt thông tin về công tác phòng, chống dịch tại đơn vị, tình hình công nhân lao động và hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

2. Chủ động phối hợp với chủ doanh nghiệp và các cơ quan liên quan giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách theo qui định pháp luật (tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các chế độ, chính sách khác có liên quan về phòng, chống dịch Covid-19) cho đoàn viên, người lao động theo quy định pháp luật và hướng dẫn tại Công văn số 1064/SLĐTBXH ngày 24/6/2021 của Sở Lao động, thương binh - Xã hội tỉnh Bình Phước về hướng dẫn thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 (*gửi kèm Công văn số 1064/SLĐTBXH*). Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến và giám sát thực hiện các chính sách theo quy định tại Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ “về một số chính sách hỗ trợ người lao động và doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19” và các văn bản hướng dẫn của Trung ương và tỉnh Bình Phước (*gửi kèm Nghị quyết 68/NQ-CP*).

3. Thường xuyên rà soát, kịp thời tổng hợp xét chọn, hỗ trợ theo thẩm quyền đối với đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid -19 và trình Công đoàn cấp trên hỗ trợ theo Hướng dẫn 36/HD-LĐLĐ ngày 15/6/2021 của Liên đoàn Lao động tỉnh về chi hỗ trợ tập thể, cá nhân tham gia chống dịch và đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng do dịch Covid -19 (*gửi kèm Hướng dẫn số 36/HD-LĐLĐ*).

Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện yêu cầu công đoàn cơ sở trực

thuộc nghiêm túc triển khai thực hiện; kịp thời tổng hợp, báo cáo về Liên đoàn Lao động huyện Phú Riềng./.

Trân trọng!

*Nơi nhận:*

- Như trên;
- Lưu: VT.

**TM. BAN THƯỜNG VỤ**  
**CHỦ TỊCH**



**Trương Văn Cường**